



บทอ่านที่ 1

1 ยน 1:5-2:2

พี่น้องที่รักยิ่ง นี่คือนี่สิ่งที่เราได้ฟังจากพระองค์ และเรากำลังประกาศให้ท่านทั้งหลาย รู้คือ พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และไม่มีความมืดใด ๆ อยู่ในพระองค์เลย ถ้าเราพูดว่า เราสนิทสัมพันธ์กับพระองค์ แต่ยังคงดำเนินชีวิตอยู่ในความมืด เราก็กำลังพูดเท็จ เพราะเราไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความจริง แต่ถ้าเราดำเนินชีวิตในความสว่าง ดังที่พระองค์ทรง ดำรงอยู่ในความสว่างแล้ว เราทุกคนก็สนิทสัมพันธ์กันด้วย และพระโลหิตของพระเยซู เจ้า พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระเราให้สะอาดจากบาปทั้งปวง

ถ้าเราพูดว่า “เราไม่มีบาป” เรากำลังหลอกตนเอง และ “ความจริง” ไม่อยู่ในเรา พระองค์ทรงชื่อสัตย์และทรงเที่ยงธรรม ถ้าเราสารภาพบาป พระองค์จะทรงอภัยบาป ของเรา และจะทรงชำระเราให้สะอาดจากความอธรรมทั้งปวง ถ้าเราพูดว่า “เราไม่เคย ทำบาป” เราก็ทำให้พระองค์ตรัสคำเท็จ และพระวาทะของพระองค์ไม่อยู่ในเรา

ลูกที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ถึงท่าน เพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาป แต่ถ้าใคร ทำบาป เรายังมีหนทางแก้ต่างให้เฉพาะพระพักตร์ของพระบิดา คือพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรง เที่ยงธรรม พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปของเรา และไม่เพียงแต่ชดเชยเฉพาะ บาปของเราเท่านั้น แต่ชดเชยบาปของมนุษย์ทั้งโลกด้วย

พระวรสาร

มธ 2:13-18

เมื่อบรรดาโหราจารย์กลับไปแล้ว ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝัน โยเซฟ กล่าวว่า “จงลุกขึ้น พาพระกุมารและพระมารดาหนีไปประเทศอียิปต์ และจงอยู่ ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกท่าน เพราะกษัตริย์เฮโรดกำลังสืบหาพระกุมารเพื่อจะประหาร ชีวิต” โยเซฟจึงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดาออกเดินทางไปประเทศอียิปต์ในคืน นั้น และอยู่ที่นั่นจนกระทั่งกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์ ทั้งนี้เพื่อให้พระดาร์ตขององค์พระ ผู้เป็นเจ้าที่ตรัสทางประกาศเป็นความจริงว่า เราเรียกบุตรของเรามาจากประเทศอียิปต์

เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงเห็นว่าพระองค์ถูกบรรดาโหราจารย์หลอก ก็กริ้วยิ่งนัก จึง ทรงสั่งให้ประหารเด็กชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สองขวบลงมาในเมืองเบรเบลเฮมและ บริเวณใกล้เคียง

ดังนั้น พระดาร์ตที่ตรัสไว้โดยประกาศเยเรมีย์ก็เป็นความจริงว่า “มีผู้ได้อินเสียงใน หมู่บ้านรามัท เป็นเสียงร้องไห้และคร่ำครวญอย่างขมขื่น นางราเคลร้องไห้อาลัยถึง บรรดาบุตร นางไม่ยอมรับคำปลอบโยนใด ๆ เพราะบุตรเหล่านั้นไม่อยู่แล้ว”



ในสายตาของมนุษย์การตายของบรรดาทารกผู้ไม่รู้โอ้โหน้โหน้เหล่านี้ ช่างเป็น เรื่องโหดร้ายและน่าเศร้า แต่ในสายตาของสวรรค์เด็ก ๆ เหล่านี้ช่างมีลากเหลือเกิน ที่ถูกเลือกให้เป็นพวกแรกในงานไถ่บาปของพระเยซูเจ้า ผู้ที่ในที่สุดก็ต้องทรงเป็นเหยื่อ ของบาปบริสุทธิ์ ต้องสิ้นพระชนม์บนกางเขนอย่างปราศจากความผิด เพื่อไถ่บาปมนุษย์ เรา